

TẠP CHÍ  
SPORTS MAGAZINE

ISSN 0866 - 7462

SỐ THÁNG 5

2022

thể thao

CƠ QUAN CỦA TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO - BỘ VHTTDL

*SEA GAMES 31:  
HỮU NGHỊ, ĐOÀN KẾT  
CÙNG PHÁT TRIỂN*





## GIẤY XÁC NHẬN ĐĂNG BÀI

Tạp chí Thể thao xác nhận:

Trên TẠP CHÍ THỂ THAO SỐ THÁNG 5/2022, số báo Đặc biệt Chào mừng SEA Games 31, ngày 20/5/2022, chuyên mục **SEA GAMES 31** đã đăng tải bài viết của Thạc sĩ TRẦN LAN HƯƠNG, giảng viên khoa Khoa học cơ bản, bộ môn Giáo dục thể chất, Trường Đại học Mở địa chất.

Tên bài báo:

**CÁC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO QUAN TRỌNG TẠI SEA GAMES 31:  
THÀNH CÔNG VÀ TRỌNG THỊ**

*Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022*

**TL. TỔNG BIÊN TẬP**

**P. TRƯỞNG BAN BIÊN TẬP**



**HOÀNG THỊ MAI HỒNG**



## SEA GAMES 31

### 4. Huy Hoàng

Thủ tướng Phạm Minh Chính:

Thành tích cao nhất chính là thái độ và ý chí thi đấu!

### 6. Tam Ninh

Đại tiệc âm thanh ánh sáng tại Lễ khai mạc

### 8. Minh Hoàng

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng Bộ trưởng Bộ VHTTDL, Trưởng BTC SEA Games 31:

Kỳ SEA Games của tình hữu nghị, đoàn kết và cùng phát triển!

### 10. Hoàng Anh

Việt Nam hân hoan chào đón!

### 12. Lan Hương

Các hội nghị - hội thảo quan trọng tại SEA Games 31:

Thành công và trọng thị

### 14. Ngọc Mai

Toàn cảnh Trung tâm báo chí (MPC) và trung tâm truyền hình quốc tế (IBC):

Dưới "mái nhà chung"

### 16. Duy Tuấn

Truyền hình nước chủ nhà:

Nỗ lực cao nhất chuyển tải hình ảnh của Đại hội

### 18. Thế Lâm

Nỗ lực cao nhất để đảm bảo chất lượng công tác tổ chức

### 20. Thanh Hải

Tình nguyện viên SEA Games:

Những "đại sứ thân thiện" và tinh thần thanh niên Việt Nam

### 22. Minh Anh

Hệ thống khách sạn tại SEA Games 31:

Đảm bảo chất lượng cao nhất của công tác lưu trú!

### 24. Nguyễn Huyền

Công tác tài trợ SEA Games 31: Thành công ngoài mong đợi!

### 26. Lê Hoài

Trần ngập "không gian văn hoá Việt Nam" tại SEA Games 31

### 28. Văn Tuấn

Cơ hội kích cầu du lịch của các địa phương

### 30. Khánh Toàn

Công tác đảm bảo an ninh - an toàn tại SEA Games 31

### 32. Phước Thành

Đảm bảo công tác giao thông tại SEA Games 31

### 34. Nhóm phóng viên

SEA Games 31 trong mắt bạn bè quốc tế

### 38. Công Hải

Fair-Play để cùng nhau lớn mạnh!

### 40. Thành Đạt

Môn bóng đá SEA Games 31: Ấn tượng các khán đài!

### 42. Trọng Hùng

Các môn thể thao kết thúc trước giờ khai mạc:

Tương lai ở ngay trước mắt!





CÁC HỘI NGHỊ - HỘI THẢO QUAN TRỌNG TẠI SEA GAMES 31

# THÀNH CÔNG VÀ TRỌNG THỊ

**LAN HƯƠNG**

**HỘI NGHỊ TRUYỀN THÔNG QUỐC TẾ  
ĐẠI HỘI THỂ THAO ĐÔNG NAM Á LẦN THỨ 31 VIỆT NAM 2021**

**INTERNATIONAL PRESS CONFERENCE  
31<sup>st</sup> SOUTHEAST ASIAN GAMES - VIET NAM 2021**

**VÌ MỘT ĐÔNG NAM Á MẠNH MỀ HƠN - FOR A STRONGER SOUTHEAST ASIA**

*Ha Noi, 9/5/2022*

**NHÀ TÀI TRỢ KIM CƯƠNG**



**NHÀ TÀI TRỢ BẠCH KIM**

**NHÀ TÀI TRỢ VÀNG**

**NHÀ TÀI TRỢ ĐỒNG HÀNH**



**Trong khuôn khổ SEA Games 31, nhiều Hội nghị, Hội thảo đã diễn ra thành công, hướng tới một kỳ SEA Games thành công, lan toả các giá trị về văn hoá, con người của các quốc gia, khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước trong khu vực. Một cộng đồng Đông Nam Á cam đoan đoàn kết, gắn bó, hỗ trợ lẫn nhau trong mọi lĩnh vực.**

## **Hội nghị truyền thông: Mọi thông điệp sẽ được truyền tải**

Ngày 9/5, Thứ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, Trưởng Tiểu ban Thông tin truyền thông SEA Games 31 Phạm Anh Tuấn đã chủ trì Hội nghị truyền thông quốc tế lần thứ 2 và cùng các vị khách quốc tế cất băng khai trương Trung tâm báo chí và Trung tâm truyền hình quốc tế của SEA Games 31.

Tại Hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn - Trưởng Tiểu ban Thông tin và Truyền thông - nhấn mạnh: “Công tác truyền thông được Tiểu ban Thông tin - Truyền thông lên

kế hoạch và triển khai với quyết tâm đáp ứng nhu cầu của công tác truyền thông một sự kiện thể thao mang tầm quốc tế. Hy vọng phóng viên quốc tế khi đến với Việt Nam trong dịp SEA Games này có đủ tiện nghi cần thiết để có thể tác nghiệp tại sự kiện”.

Giới truyền thông quốc tế rất quan tâm tới thông điệp “SEA Games xanh”. Để góp phần vào mục tiêu giảm thiểu ô nhiễm rác thải nhựa, Bộ Tài nguyên Môi trường phối hợp với Ban tổ chức SEA Games 31 triển khai các giải pháp nhằm có thể hiện thực hóa mục tiêu một kỳ SEA Games xanh.



Ngoài ra, PGS. TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế), Phó trưởng thường trực Tiểu ban Y tế và kiểm tra doping SEA Games 31 - kêu gọi các đoàn thể thao, giới truyền thông cũng như người hâm mộ cùng chung tay tạo nên “một kỳ SEA Games không khói thuốc”.

Công nghệ cũng là khía cạnh được nhắc đến nhiều ở SEA Games 31, với sự hỗ trợ của Công ty Google. Bà Hà Lâm Tú Quỳnh - Giám đốc Truyền thông Google châu Á - Thái Bình Dương, phụ trách Việt Nam - cho biết, đây sẽ là kỳ SEA Games đầu tiên được Google tạo công cụ google trends (xu hướng tìm kiếm nội dung về SEA Games 31). Google tập trung vào 7 môn thể thao bóng đá, cầu lông, taekwondo, bơi lội, cờ vua, esports dựa trên lượng người tìm kiếm tại Việt Nam để cung cấp những nguồn thông tin hiệu quả nhất khi SEA Games 31 diễn ra); giải pháp tìm kiếm “google search”, “youtube playlist”: đưa các nội dung, tương thuật của SEA Games 31 tới khán giả Đông Nam Á...

Tổng cục Du lịch đã xây dựng chuyên trang Du lịch Việt Nam chào đón SEA Games 31 “Let’s shine and Live fully in Vietnam” trên hệ thống thông tin của Du lịch Việt Nam và trang thông tin điện tử chính thức của Đại hội. Thông tin về SEA Games, về du lịch Việt Nam được cập nhật thường xuyên đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế trong dịp SEA Games 31. Hướng ứng chủ trương của Tổng cục Du lịch, 12 địa phương tổ chức SEA Games 31 đã chuẩn bị tổ chức chương trình chiêu đãi, cung cấp ăn phẩm, vật phẩm, quà tặng xúc tiến du lịch, trình chiếu phim quảng bá du lịch gắn với SEA Games...

## Hội nghị Hội đồng Liên đoàn thể thao Đông Nam Á

Ngày 11/5, tại khách sạn bản doanh của BTC (Hayatt Regency) đã diễn ra 4 hội nghị gồm: Hội nghị Thể thao và Luật; Hội nghị ban Y tế và phòng chống Doping, Hội nghị ban Phụ nữ và Thể thao và Hội nghị Ban chấp hành SEAGF. Đây là các Hội nghị quan trọng của SEAGF liên quan đến SEA Games 31 tại Việt Nam, SEA Games 32 tại Campuchia và các kỳ SEA Games tương lai cũng như một số thay đổi, bổ sung Điều lệ và Hiến chương SEAGF (2022-2023).

Trong đó, Ban phụ nữ của SEAGF đã có nhiều hoạt động tích cực trong nhiệm kỳ này, hoàn thành các khảo sát về sự quan tâm của phụ nữ và trẻ em gái trong thể thao, tạo điều kiện cho các VĐV nữ tham gia nhiều sự

kiện nhất có thể, tổ chức Hội thảo về Phụ nữ và Thể thao cùng thời điểm diễn ra SEA Games, mở các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng của phụ nữ trong thể thao, quản trị thể thao, hỗ trợ các nạn nhân bị tấn công tình dục trong thể thao, tạo môi trường cho trẻ em gái và phụ nữ thể tập thể dục dễ dàng hơn.

Ngày 12/5, Hội nghị Hội đồng Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á đã được tổ chức tại Hà Nội với sự có mặt của đại diện các Ủy ban Olympic 11 quốc gia Đông Nam Á. Bộ trưởng Bộ VHTTDL - Chủ tịch Ủy ban Olympic Việt Nam Nguyễn Văn Hùng đã dự và phát biểu khai mạc Hội nghị. Bộ trưởng nhấn mạnh: “Việt Nam đã huy động các nguồn lực, cơ sở vật chất, kỹ thuật để tập trung hoàn thiện cho công tác tổ chức SEA Games, công tác điều hành thi đấu đã được thực hiện theo đúng Điều lệ, trên tinh thần thể thao trong sáng và cao thượng. SEA Games 31 sẽ lan toả các giá trị về văn hoá, con người của các quốc gia, khẳng định tình đoàn kết, hữu nghị giữa các nước trong khu vực.

Đại diện Ủy ban Olympic Campuchia, ông Vath Chamroeun đã trình bày trước Hội nghị về công tác chuẩn bị của Campuchia cho SEA Games 32 diễn ra vào ngay năm sau - 2023. Vào tháng 7/2022, Campuchia sẽ tổ chức cuộc họp khẳng định tại Phnom Penh để chốt số lượng môn và nội dung chính xác.

SEA Games 33 năm 2025 sẽ do Thái Lan tổ chức, Ủy ban Olympic Thái Lan đã khẳng định và không có kiến nghị thay đổi nào. Tuy nhiên, Hoàng thân Brunei đã có thư gửi văn phòng Ủy ban Olympic Đông Nam Á về việc từ chối tổ chức SEA Games 2027 do chưa sẵn sàng. Ủy ban Olympic Malaysia đã có thư xin được đăng cai thay cho Brunei và đạt được sự chấp thuận của tất cả các thành viên trong Hội nghị.

Đại diện Ủy ban Olympic quốc gia Lào, bà Khanthaly Siriphongphanh cho biết: “Ủy ban Olympic Lào xin hoãn được tổ chức SEA Games theo thời gian như Hiến chương SEA GF đã quy định bởi những hệ lụy của tình hình COVID-19”.

Đại diện Ủy ban Olympic các quốc gia thành viên đã bàn bạc vấn đề liên quan đến công tác chuyên môn; việc phòng chống doping của các VĐV; vấn đề về phát triển phụ nữ trong thể thao... thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về thể thao khu vực mà các nước đang quan tâm như làm thế nào để phát triển rộng khắp phong trào thể thao ở mỗi nước và nâng cao thành tích của thể thao khu vực tại những sự kiện thể thao lớn ở châu lục và thế giới. ■